



# VỀ SỐ PHẬN CỦA NHO GIÁO

PGS.TS HỒ SĨ QUÝ

Viện Thông tin KHXH

**N**ho giáo là một trong số hiếm hoi các học thuyết chính trị - xã hội có số phận thật đặc biệt trong lịch sử tư tưởng nhân loại.

Đặc biệt ở chỗ, trải qua hàng nghìn năm, đến nay, Nho giáo vẫn là một “học thuyết sống”- còn đang sống, chứ không phải chỉ được trưng bày trong các “bảo tàng” như không ít học thuyết khác. Tuy trường tồn, nhưng số phận của Nho giáo lại “chẳng hề may mắn”, ngược lại, vị thế của Nho giáo rất thăng trầm. Nó thường bị người đời và các chính thể cầm quyền nhìn nhận khá phức tạp. Và do vậy, việc đánh giá vai trò của Nho giáo trong các thời đại cũng luôn diễn ra theo những khuôn thước khác nhau, với các thái độ khác biệt nhau, và thường là đối lập nhau. Sang thế kỷ XXI, Nho giáo vẫn gây tranh cãi ở sức sống và tính lợi hại của nó. Mức độ ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo và sức thu hút của bản thân học thuyết Nho giáo vẫn phụ thuộc một cách đáng ngại vào những quan điểm thế quyền. Điều đó làm rối thêm sự tranh

cãi trong nhiều diễn đàn và dường như đang có xu hướng tăng lên cùng với sự trỗi dậy của “con sư tử Trung Hoa” đương đại.

## I.

**1.** Tồn tại hay không tồn tại? Với Nho giáo, câu hỏi này được đặt ra cách nay hơn 1000 năm, năm 213-212 TrCN. Lúc đó, Nho giáo phải chịu sự định đoạt nghiệt ngã về sự sống còn của mình trong chính sách “Phân thư khanh Nho” của nhà Tần. Dù có những nghiên cứu vẫn bênh vực hay biện minh cho lý do ít nhiều xác đáng khiến Tần Thủy Hoàng “xuống tay”, thì Nho giáo cũng vẫn phải ghi tên vào lịch sử như một thứ triết học - cai trị cần cảnh giác<sup>(1)</sup>.

**2.** “Học thuyết ăn thịt người” là lời lên án không thể nặng hơn của Lỗ Tấn hồi đầu thế kỷ XX khi ông đánh thức văn hóa Trung Hoa về bộ mặt của Nho giáo<sup>(2)</sup>. Lúc đó, dưới ảnh hưởng của phong trào “Ngũ Tứ”, khắp Đông Á, Nho giáo được nhìn nhận bằng con mắt phê phán nghiêm khắc nhất trong so sánh với văn hóa phương Tây. Những níu kéo,

cản trở của Nho giáo trong xã hội hiện đại được phân tích, phải nói là, khó có thể sâu sắc hơn. Những tưởng Nho giáo sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử, nhưng không.

**3.** Ở Trung Quốc đại lục, ngay trong cơ chế mệnh lệnh - hành chính, Khổng tử vẫn tồn tại như một thực thể chính trị đến mức bị đem ra phê phán cùng với Lâm Bưu cuối những năm 60 (thế kỷ XX) trong thời “Cách mạng văn hóa”. Với sự kiện này, một lần nữa các di sản văn tự Nho giáo lại bị mất mát. Mộ Khổng tử ở Khúc Phụ cũng suýt bị quật lên<sup>(3)</sup>.

**4.** Nhưng ở các xã hội Nho giáo khác - Đài Loan và Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore, Nho giáo chẳng những không mất đi vị thế của mình trong những thập niên công nghiệp hóa, mà ngược lại còn được đánh giá là nhân tố văn hóa tích cực, góp phần làm nên những con hổ mới (NICs/NIEs)<sup>(4)</sup> ở Đông Á. Các giá trị *cần cù, hiếu học, cộng đồng, trách nhiệm, gia đình...* đã được nhiều học giả Đông và Tây coi là những phẩm chất tốt đẹp mà các nước NICs biết kế thừa và duy trì từ truyền thống văn hóa Nho giáo.

Từ đây, xu hướng đánh giá tích cực, thậm chí đề cao Nho giáo lại được hồi phục bắt đầu từ cuối những năm 80 (thế kỷ XX).

Với người Việt Nam, mặc dù ảnh hưởng của Nho giáo vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng PGS. Phan Ngọc cũng đã có một nhận xét đáng chú ý: “Tâm thức là cái không cần học cũng biết. Việt kiều hầu như không biết gì tới Nho giáo, ngoài miệng đả kích Nho giáo kịch liệt, nhưng họ vẫn vươn lên từ những địa vị

thấp kém nhất để trở thành những người làm chủ kinh tế, khoa học kỹ thuật chính nhờ truyền thống ham học mà Khổng tử đề xướng. Số ngoại kiều ở các nước hết sức đông đảo, nhưng ngoài các nước theo văn hóa này, chỉ thấy có người Do Thái là sánh được với họ mà thôi”<sup>(5)</sup>.

**5.** Bước sang thế kỷ XXI, khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao và ngày một lớn mạnh, ở Trung Quốc đại lục, việc đề cao Khổng tử và Nho học đột nhiên trở thành thời thượng. Các học giả phương Tây nhận thấy dường như Trung Quốc muốn lấp đầy những thiếu hụt và những khoảng trống về ý thức hệ. Có những nghiên cứu còn nói rằng Trung Quốc có ý đồ chuyển ý thức hệ từ Marx sang Khổng<sup>(6)</sup>. Ở trong nước, Trung Quốc chủ trương xây dựng một “xã hội hài hòa”, đẩy mạnh tuyên truyền, giảng dạy và quảng bá các trước tác và ấn phẩm bình luận về Khổng tử...; văn hóa tiêu dùng cũng đua nhau lạm dụng những biểu tượng Nho giáo. Ở nước ngoài, Trung Quốc xúc tiến xây dựng các “Học viện Khổng tử”. Học viện kiểu này được xây dựng đầu tiên tại Seoul vào năm 2004. Đến nay, đã có hơn 80 trụ sở xuất hiện và hoạt động ở gần 40 quốc gia. Tại Việt Nam, tháng 4-2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chủ trương cho phép thí điểm thành lập một Học viện Khổng tử tại Việt Nam.

## II

**1.** Như vậy, thông qua số phận không giản đơn của mình trong lịch sử, Nho giáo với tính cách là một học thuyết

chính trị - xã hội và đồng thời là một kiểu văn hóa cho sự phát triển, tự nó đang đặt ra những câu hỏi đối với các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động chính trị - xã hội:

- Phải chăng các giá trị Nho giáo không đến nỗi tiêu cực và hạn chế như những gì mà Lỗ Tấn và phong trào “Ngũ Tứ” đã từng phê phán? Hoặc phải chăng khác với các thế kỷ đã qua, ngày nay Nho giáo đã có điều kiện hơn để trở thành một học thuyết có vị thế tích cực hơn, với vai trò nhân văn hơn?

- Liệu Nho giáo có thể bù đắp được những thiếu hụt trong đời sống tinh thần xã hội, đặc biệt những thiếu hụt về tư tưởng, mà Trung Quốc và ai đó đã từng kỳ vọng nhưng rồi lại ít nhiều thất vọng ở các tôn giáo, luận thuyết, giá trị... của thế kỷ XX?

- Với sự trỗi dậy của đất nước Trung Quốc, phải chăng Nho giáo sẽ trở thành bộ mặt tinh thần của Trung Hoa hiện đại? Việc nhà nước Trung Quốc chú trọng hơn đến Nho giáo có làm cho Nho giáo phát triển hơn?

**2.** Công bằng mà nói, những câu hỏi này không hàm chứa nhiều ý tưởng đối với người bên ngoài, nhưng hình như lại là nỗi day dứt thường nhật của giới lý luận Trung Quốc.

Chẳng hạn, Giáo sư Cảnh Hải Phong, Đại học Thâm Quyến, than phiền rằng, ở Trung Quốc, Nho giáo thường bị coi là tiêu cực, lỗi thời, nhiều lắm cũng chỉ có chút ít “ý nghĩa tiến bộ”. Cách nhìn đó đã làm cho “đạo đức Nho gia” trong con mắt của xã hội “ngày càng trở nên nhợt

nhạt” và “xa lạ với đời sống thực tế”. Nguyên nhân của tình hình, theo GS Cảnh Hải Phong, là do ảnh hưởng của Hồ Thích và Phùng Hữu Lan, những người đã xây dựng bộ môn “triết học Trung Quốc” theo tiêu chuẩn của triết học phương Tây đến mức “cúi mình theo người”. Khi biết Nho giáo được đánh giá cao ở các nước NICs châu Á, GS Cảnh Hải Phong cho biết, lúc đó người Trung Quốc đại lục mới giật mình: “Tại sao họ không “loại” truyền thống ra ngoài cuộc, mà lại dựa vào đó để xây dựng hiện đại hoá? Tại sao đạo đức Nho gia mà chúng ta coi như giẻ rách lại trở thành động lực thúc đẩy sự hài hoà xã hội và đổi mới văn hoá, chứ không phải là chướng ngại và gánh nặng đối với sự phát triển của các khu vực đó”<sup>(7)</sup>.

Hay chẳng hạn, Trần Phong Lâm cho rằng: “Trước sự tha hóa và lộn xộn của quan niệm giá trị toàn cầu, quan niệm giá trị Đông Á cần đảm đương trách nhiệm nặng nề của thời đại là vực dậy sự băng hoại của tinh thần loài người... Nhân dân Đông Á chiếm khoảng một phần ba nhân loại đã tạo ra cho loài người những di sản vô cùng quý giá trong mọi lĩnh vực, làm cho tương lai loài người tràn đầy hy vọng. Đông Á nhất định sẽ bước vào hàng ngũ những người quyết định số phận chung của loài người... Nếu trong thời kỳ tới đây, văn hóa phương Tây không tạo ra được một cuộc Phục hưng văn nghệ mới thì hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện một thế kỷ mới trong đó văn hóa phương Đông sẽ thống lĩnh trào lưu văn hóa thế giới”<sup>(8)</sup>.

**3.** Dễ thấy là, sự phục sinh lần này của Nho giáo có lý do kinh tế - xã hội - chính trị của nó. Nhưng theo chúng tôi, ngay cả khi mọi lý do đều hàm chứa nguyên nhân khách quan, tất yếu bên trong, thì đối với người nghiên cứu, cái gì đang phục sinh cũng cần phải được nhận dạng cho rõ- Trong thực tế, cái thực sự phục sinh trong bối cảnh kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và sự đổi thay nhanh chóng của Trung Quốc có phải là *Nho giáo*? Hay *văn hóa Nho giáo*? Hay chỉ là những *hiện tượng văn hóa - xã hội có màu sắc Nho giáo*?

Xin được lưu ý rằng, ở các xã hội có truyền thống Nho giáo, ngay từ rất sớm, giữa Nho giáo và văn hóa Nho giáo, vẫn có một khoảng cách rất lớn. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, Hàn Quốc hay ở Nhật Bản - những nước mà Nho giáo chỉ là thứ văn hóa ngoại sinh - mà ngay cả ở Trung Quốc, giữa đông đảo những người theo văn hóa Nho gia, chỉ có rất ít người thực sự là nhà Nho hay am hiểu Nho học. Trong xã hội ngày nay, khoảng cách này dĩ nhiên là ngày một rộng hơn: Người ta vẫn có thể được coi là mang văn hóa Nho giáo, dù chỉ với những mảnh vụn về tư tưởng, những tín điều chấp vá về đạo đức, những chỉ dẫn phi hệ thống về *nhân, nghĩa, lễ, trí, tín...*, trong khi lại chẳng mấy hiểu biết về Nho học. Đây là điều rất có ý nghĩa khi cần phải xem xét vị thế của Nho giáo trong sự phát triển ở thế kỷ XXI.

**4.** Trong một tài liệu công bố năm 2005, chúng tôi đã khảo sát những nghiên cứu của 8 học giả tiêu biểu<sup>(9)</sup> trong và ngoài nước về giá trị Nho giáo.

Khi phân loại giá trị theo tiêu chí *được nhiều người đánh giá là có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng giá trị*, các giá trị Nho giáo hàng đầu ở các nước châu Á được 8 học giả này ghi nhận là: 1/ Hiếu học, đề cao giáo dục; 2/ Cần cù, yêu lao động; 3/ Trách nhiệm cộng đồng; và 4/ Tôn trọng gia đình, huyết tộc (xin không phân tích thêm về những giá trị này).

Ở đây, chúng tôi chỉ muốn bổ sung rằng, về căn bản, những giá trị này thuộc văn hóa Nho giáo hơn là thuộc về bản thân Nho giáo.

**5.** Tuy nhiên, ngay văn hóa Nho giáo cũng là một thể giới đa dạng với nhiều hiện tượng thuộc những trình độ sâu nông khác nhau phản ánh bản chất của Nho giáo. Nếu hoạt động chính của một số Học viện Khổng tử chỉ là dạy tiếng Hoa và tổ chức các tour du lịch thì cái được gọi là “văn hóa Nho giáo” ở đây mới chỉ là sản phẩm thứ cấp của văn hóa Nho giáo, còn cách rất xa bản thân Nho giáo. Việc sản xuất bộ phim nhựa “Khổng Tử” hai tập đang được quay tại Hà Bắc với chi phí lên tới 22 triệu USD lại là một sản phẩm thứ cấp khác của “văn hóa Nho giáo”, cũng chưa chắc đã đạt tới “trình độ Nho giáo” cao hơn...

Trên thực tế, phần lớn những sản phẩm văn hóa Nho giáo đang phổ biến tràn lan trong thị trường thời toàn cầu hóa mới chỉ là các sản phẩm của văn hóa tiêu dùng, phần không căn bản, phần thứ yếu, phần có thể du nhập và cập nhật được. Ở mức độ sâu sắc hơn, sự thâm nhập của học thuyết Nho giáo cần phải đo bằng sự linh hoạt, chiêm nghiệm, và thực hành các giá trị làm người, bên

canh sự am tường (ở mức độ nhất định) các trước tác kinh điển Khổng Mạnh.

6. Như vậy, với tính cách là tổng hòa các giá trị sống, *văn hóa làm người* theo *nhân sinh quan Nho giáo* mới là cái phản ánh sâu sắc bản chất của Nho giáo. Dĩ nhiên trong thực tế, không mấy học thuyết đạt tới trình độ thâm nhập sâu sắc như thế. Ngày nay, những bức thư pháp về *Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín*, những quán ăn hiệu Sơn Đông, những văn miếu kiểu Nho giáo xuất hiện ngày càng nhiều cả ở trong và ngoài Trung Quốc. Nhưng văn hóa làm người kiểu Nho giáo vẫn khá xa lạ với thanh niên phương Tây, thậm chí cũng không kém phần xa lạ với cả thanh niên Trung Quốc và Việt Nam thế hệ 8X, 9X.

### III. KẾT LUẬN

Ở Trung Quốc ngày nay, đời sống tinh thần xã hội đang có nhu cầu về một học thuyết đủ sâu sắc, có nguồn gốc bản địa, phù hợp hơn với tinh thần trời dậy của văn minh Trung Hoa... để thay thế, lấp chỗ thiếu hụt hoặc làm công cụ giải quyết những vấn đề thuộc khu vực tư tưởng - tinh thần.

Nhưng nếu đó là lý do chính đáng, thì chính đáng đến mấy cũng vẫn chưa phải là nguyên nhân khách quan để Nho giáo phục sinh, tiếp tục phát triển và phát huy tác dụng như là một nhân tố bên trong của sự phát triển các xã hội Á Đông thế kỷ này. Cũng như những thập niên trước ở Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore hay Hồng Kông, Nho giáo và văn hóa Nho giáo hiện vẫn giữ vai trò và

vị thế của mình một cách tự nhiên trong đời sống. Chúng là sản phẩm của bản thân đời sống, được bảo tồn và duy trì lặng lẽ trong đời sống. Và do vậy, khi cần, chúng sẽ phát huy tác dụng theo quy luật tất nhiên của đời sống.

Số phận của Nho giáo trong thế kỷ XXI, về căn bản, do đời sống xã hội quy định./.

---

### CHÚ THÍCH:

(1) “Đốt sách chôn Nho”. Xem thêm: *Đốt sách chôn Nho - tội đâu phải ở Tần Thủy Hoàng*. Hy Văn dịch từ *China.com*. <http://www.vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhi-etkevanhoa/5458/index.viet>

(2) “Lịch sử không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ “nhân nghĩa đạo đức” viết lung tung tí mọt. Trần trọc không sao ngủ được, đành cầm đọc kỹ mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng, là ba chữ ăn thịt người”. Lỗ Tấn. *Nhật ký người điên*. <http://www.wattpad.com/74187-Nh-t-k-ng-i-i-n-L-T-n..>

(3) Xem thêm: Hàm Châu. *Suy tư ở Khúc Phụ*. <http://www.vietbao.vn/van-hoa/suy-tu-o-khuc-phu/40120418/181/>.

(4) NICs - gọi đầy đủ là “Các nước công nghiệp hóa mới” (Newly Industrialized Countries). NIEs - “Các nền kinh tế công nghiệp hóa mới” (Newly Industrialized Economies).// Xem thêm: Hồ Sĩ Quý. *Rồng, hổ Đông Á và những bài học về nhân tố văn hóa và con người*. T/c Nghiên cứu Trung Quốc. Số 3/2009.

(5) Phan Ngọc. *Khổng học, quan hệ của nó với thời đại mới*. Sách “*Một số vấn đề về văn hóa và phát triển ở Việt Nam, Lào và Campuchia*”. Nxb.KHXH. Hà Nội, 1999. tr.149-150.

(6) Daniel A. Bell. *From Marx to Confucius: Changing Discourses on China's Political Future*. Dissent. Spring 2007. // James Reynolds. *Trung Hoa cộng sản tìm lại đạo Khổng*. BBC 23/3/2009. \_Nguyễn Hải Hoàn. *Về trào lưu phục hồi Nho giáo ở Trung Quốc*. Eastern Culture 2/12/2007. . // Nguyễn Hải. *Hiện tượng Vu Đan và cơn sốt Quốc học*. Eastern Culture 11/7/2007. <http://dongtac.net/spip.php?article813>

(7) Xem: Jing Haifeng. *Lại suy nghĩ về đạo đức Nho gia trong bối cảnh toàn cầu hóa*. Trong sách: “*Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đương đại*”. Nxb.KHXH. Hà Nội, 2008. tr.70, 71-79, 80.

(8) Xem: Chen Fenglin. *Guanyu Dongya Jiazhi quan de jidian sikao*. “*Waiguo wenti yanjiu*”. 1998n., d.4q., d.47-50y.

(9) Mahathir Mohamad, Davis Hitchcock, Tommy Koh, Francis Fukuyama, Dan Waters, Richard Robison, Chen Fenglin, Phan Ngọc. Xem: Hồ Sĩ Quý. *Về giá trị và giá trị châu Á. The Value and Asian Values*. Nxb.CTQG. Hà Nội, 2005, tái bản 2006. tr.120-172.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bell, Daniel A. *From Marx to Confucius: Changing Discourses on China's Political Future*. Dissent. Spring 2007.

2. Chang, Gordon G. *China After 30 Years of Reform. Do Hu and Wen have Deng Xiaoping's wisdom?* (*Forbes magazine* December 16, 17, 18, 19 - 2008)

3. Hàm Châu. *Suy tư ở Khúc Phụ*. <http://www.vietbao.vn/van-hoa/suy-tu-o-khuc-phu/40120418/181/>.

4. Chen, Fenglin. *Guanyu Dongya Jiazhi quan de jidian sikao*. “*Waiguo wenti yanjiu*”. 1998n., d.4q., d.47-50y.

5. Trần Văn Đoàn. *Khủng hoảng các giá trị Nho giáo*. T/c Nghiên cứu Con người. Số 2/2003.

6. *Đốt sách chôn Nho - tội đâu phải ở Tần Thủy Hoàng*. Hy Văn dịch từ *China.com*.<http://www.vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/5458/index.viet>

7. Jing, Haifeng. *Lại suy nghĩ về đạo đức Nho gia trong bối cảnh toàn cầu hóa*. Trong sách: “*Những vấn đề mũi nhọn trong nghiên cứu triết học đương đại*”. Nxb.KHXH. Hà Nội, 2008.

8. Nguyễn Hải. *Hiện tượng Vu Đan và cơn sốt Quốc học*. Eastern Culture 11/7/2007. <http://dongtac.net/spip.php?article813>

9. Nguyễn Hải Hoàn. *Về trào lưu phục hồi Nho giáo ở Trung Quốc*. Eastern Culture 2/12/2007.

10. Phan Ngọc. *Khổng học, quan hệ của nó với thời đại mới*. Sách “*Một số vấn đề về văn hóa và phát triển ở Việt Nam, Lào và Campuchia*”. Nxb.KHXH. Hà Nội, 1999.

11. Pei, Minxin & Jonathan Anderson. *The Color of China*. (*National Interest*, March/April 2009).

12. Pei, Minxin . *The dark side of China's rise*. (*Foreign Policy*, March/April 2006). [www.carnegieendowment.org/](http://www.carnegieendowment.org/)

13. *The dark side of China's rise*. (*Foreign Policy*, March/April 2006).

14. Hồ Sĩ Quý. *Về giá trị và giá trị châu Á. The Value and Asian Values*. Nxb. CTQG. Hà Nội, 2005, tái bản 2006.

15. Hồ Sĩ Quý. *Rồng, hổ Đông Á và những bài học về nhân tố văn hóa và con người*. T/c Nghiên cứu Trung Quốc. Số 3/2009.

16. Lỗ Tấn. *Nhật ký người điên*. <http://www.wattpad.com/74187-Nh-t-k-ng-i-i-n-L-T-n>.

17. James Reynolds. *Trung Hoa cộng sản tìm lại đạo Khổng*. BBC 23/3/2009. [http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090323\\_china\\_confucianism.shtml](http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090323_china_confucianism.shtml)

18. James Reynolds. *Trung Hoa cộng sản tìm lại đạo Khổng*. BBC 23/3/2009.

